

สรุปข้อสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย

ครั้งที่ ๗/๒๕๕๒

วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ กระทรวงมหาดไทย

\*\*\*\*\*

นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๒ ได้มอบนโยบายและเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและผู้นำราชการจังหวัด รับทราบและปฏิบัติ ดังนี้

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>● <u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</u></p> <p>๑. ขอขอบคุณข้าราชการทุกฝ่ายที่ได้ร่วมกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๗ พรรษา เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๒ ทำให้การจัดงานเป็นไปด้วยความยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ โดยให้ทุกจังหวัดและทุกหน่วยงานร่วมกันดำเนินการ โครงการเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดินแม่ทั้งประเทศปลูกต้นไม้ถวาย ๗๗ แสนต้น อย่างต่อเนื่อง</p> <p>(๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๒)</p>		<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย</p>
<p>๒. การชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการลงชื่อถวายฎีกาเพื่อขอพระราชทานอภัยโทษและจัดให้ประชาชนลงชื่อคัดค้านการถวายฎีกา</p>	<p>- ให้จังหวัดทุกจังหวัด อำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนในเรื่องการลงชื่อถวายฎีกาเพื่อขอพระราชทานอภัยโทษว่าไม่เป็นไปตามกระบวนการวิธีทางกฎหมาย ตามมาตรา ๒๕๙-๒๖๑ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับที่ ๒๓ พ.ศ. ๒๕๔๘ และหลักปฏิบัติจารีตประเพณี ซึ่งหมิ่นเหม่ต่อการสร้างความระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท โดยผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหลายท่าน</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>คณาจารย์และนักวิชาการ ตลอดจนจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ออกมาชี้แจงทำความเข้าใจว่า การดำเนินการดังกล่าว เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องและไม่สมควร</p> <p>นอกจากชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนให้เข้าใจแล้ว ให้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ที่ต้องการลงชื่อคัดค้านการถวายฎีกา หรืออาจจะขอถอนชื่อของตนเอง จากที่เคยลงชื่อถวายฎีกาไปแล้วด้วยความไม่รู้ข้อเท็จจริง โดยให้ดำเนินการในทุกพื้นที่ทั้งในระดับตำบล หมู่บ้าน และครัวเรือน การทำหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยในครั้งนี้ เป็นไปตามข้อ ๕ วรรค ๔ ของพระราชกฤษฎีกาวางระเบียบ ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา พ.ศ. ๒๔๕๗</p> <p>ในการดำเนินการเรื่องถอนชื่อการถวายฎีกามีเป้าหมาย เพื่อให้ข้าราชการฝ่ายปกครองได้ทำความเข้าใจ ในกระบวนการทางกฎหมายและสิ่งที่ถูกต้องแก่ประชาชน ให้ได้มากที่สุด โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๒ จนถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๒ ในทุกจังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานคร <b>ได้รายงานตัวเลขผู้มาลงชื่อคัดค้านการถวายฎีกา จำนวน ๗,๑๓๓,๖๕๒ คน</b> มีจังหวัดที่สามารถสื่อสาร สร้างความเข้าใจ ทำให้มีประชาชนมาลงชื่อเพื่อคัดค้านหรือถอนชื่อจากการถวายฎีกาเป็นจำนวนมาก <b>๓ จังหวัดแรก ได้แก่</b></p> <p style="padding-left: 40px;"><b>จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๕๘๘,๐๗๙ คน</b></p> <p style="padding-left: 40px;"><b>จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๔๐๐,๔๐๔ คน</b></p> <p style="padding-left: 40px;"><b>จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๓๖๙,๘๓๔ คน</b></p> <p>ขอชมเชยทั้ง ๓ จังหวัด ที่ได้ปฏิบัติงานด้วยความขยันขันแข็ง</p> <p style="text-align: center;"><b>สำหรับกรุงเทพมหานครให้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบว่าจะลงชื่อคัดค้านการถวายฎีกาได้ที่ใดบ้าง</b> เนื่องจากมีประชาชนสอบถามเป็นจำนวนมาก</p> <p>ในส่วนของการให้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมแก่ข้าราชการ ทั้งในส่วนกลาง และในภูมิภาค กระทรวงมหาดไทยได้จัด</p>	

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>ให้มีการบรรยายทางวิชาการเรื่องการทูลเกล้าถวายฎีกา โดยศาสตราจารย์ ดร.จรัส สุวรรณมาลา คณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยถ่ายทอดผ่านระบบ VDO conference เชิญผู้ที่สนใจร่วมรับฟังการบรรยายดังกล่าว</p>	
<p>๓. การเตรียมความพร้อมในเรื่องการระงับป้องกันและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยต่าง ๆ</p>	<p>- ให้จังหวัดทุกจังหวัดเตรียมการในเรื่องการระงับ ป้องกัน และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยต่าง ๆ ซึ่งจะต้องมีการเตรียมความพร้อมและดำเนินการได้ในทันทีที่เกิดภัยไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติ คือ อุทกภัย วาตภัย และดินถล่มหรือภัยจากโรคระบาดไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิดเอ (H1N1) โดยให้ทุกจังหวัดเอาใจใส่และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>
<p>● <u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์)</u></p> <p>▶ การชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องและทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับการลงชื่อถวายฎีกาเพื่อขอพระราชทานอภัยโทษ</p>	<p>- ให้จังหวัดทุกจังหวัดและทุกหน่วยงานในฐานะที่เป็นคนไทยเป็นพลภคินิกรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเป็นการทำตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ในเรื่องการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ให้ทำความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องการลงชื่อถวายฎีกาเพื่อขอพระราชทานอภัยโทษ โดยให้ประชาชนเข้าใจว่าเป็นสิทธิของประชาชนที่สามารถทำได้ แต่เป็นเรื่องไม่ถูกต้อง ไม่สมควร และขัดต่อกฎหมาย โดยให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติงานเชิงรุกในทุกพื้นที่ ในการดำเนินการให้อธิบายข้อกฎหมายให้ประชาชนเข้าใจอย่างชัดเจน ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๙๑ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๒๕๙-๒๖๗ ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่จะต้องอธิบายให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจ โดยจัดพิมพ์เป็นเอกสาร A4 เผยแพร่ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ ผ่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	เมื่อประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ก็จะมีความรู้สึกในการร่วมกันปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>ข้อสั่งการของ</b> <b>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย</b> <b>(นายสุธี มากบุญ)</b></li> <li>▶ <b>การรณรงค์ป้องกัน</b> <b>การแพร่ระบาดของ</b> <b>ของโรคไข้หวัดใหญ่</b> <b>สายพันธุ์ใหม่ชนิดเอ</b> <b>(H1N1)</b></li> </ul>	<p style="text-align: center;">- ให้จังหวัดทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครเอาใจใส่</p> <p>ในเรื่องการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิดเอ (H1N1) โดยให้สนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขและ อสม. ในพื้นที่ทุกจังหวัด</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จังหวัดทุกจังหวัด</li> <li>- กรุงเทพมหานคร</li> </ul>

ส่วนนโยบายและแผนรวม สำนักนโยบายและแผน สป.

โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐ , ลี้อสาร ๕๐๕๗๗ วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๒